



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. ๐๗๗ - ๓๙๗๑๑๓

ที่ สฎ. ๑๕๓๒ / ๑๖๖

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติรายงานผลตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ปี พ.ศ.

๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน

เรื่องเดิม / ข้อพิจารณา

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขบ้านตาขุน โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้วิเคราะห์แผนการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าการใช้อำนาจหรืออิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ที่ตนองมีอยู่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองญาติพี่น้องและพวกพ้อง การทุจริตจึงเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนซึ่งการแก้ปัญหาการทุจริตเห็นว่าจำเป็นอย่างเร่งด่วนโดยต้องดำเนินการให้ครอบคลุมทุกมิติและมีการวิเคราะห์ปัญหากรอบด้านทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการทุจริต ลักษณะของความเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการตรวจสอบพบว่า การทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการเบิกถอนเงินกระทำการถอนเงินไปใช้ส่วนตัว เนื่องจากการควบคุมกำกับตรวจสอบตามกลไกของระเบียบราชการมีความหย่อนยานไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง เช่น คณะกรรมการเก็บรักษาเงินไม่ได้ตรวจสอบละเอียด ทำให้ไม่พบความผิดปกติว่าเงินขาดบัญชีเป็นระยะเวลายาวนาน เมื่อตรวจพบก็มีจำนวนเงินการทุจริตเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ดังนั้นการจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม จึงต้องเน้นการป้องกัน เช่น การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบตามกลไกระเบียบทางราชการที่มีอยู่ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ส่วนการปราบปรามต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทาง อาญา วินัย และทางแพ่ง รวมถึงการให้ความรู้การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวข้างต้น ในการจัดทำแผน ปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นควรจัดจัดทำแผนเน้นการป้องกัน เช่น การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบตามกลไกระเบียบทางราชการที่มีอยู่ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ส่วนการปราบปรามต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทาง อาญา วินัย และทางแพ่ง นั้น

ข้อเสนอ

ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำแผนเป็นไปตามที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วนั้น จึงขออนุมัติรายงานผลตามแผนตามแนวทางดังกล่าว รายละเอียดตามแผนฯ ที่เสนอมาพร้อมนี้ และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามและพิจารณาอนุญาต

ลงชื่อ

(นายศตวรรษ หนูด้วง)

นักวิชาการสาธารณสุข

ทราบ อนุญาต

ลงชื่อ

(นายวินัย อินทร์ชนะ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน